

# Cắt bao quy đầu là gì? Khi nào nên cắt, quy trình và thời gian thực hiện

Cắt da quy đầu là bí quyết tiểu phẫu cắt bỏ chỗ da thừa che lấp quy đầu của dương vật, cho bao quy đầu ko bị lộ chảy ngoại trừ. Ngoài ra cho "cậu nhỏ" không mắc phải tất nghẽn dẫn đến nhiễm trùng. Vậy thời điểm nào nên mổ ? phác đồ làm theo thế nào ? thời gian khôi phục biến mất bao nhiêu lâu ? thông tin trong bài văn sẽ cho bạn đọc trả lời nỗi niềm này.

Lúc nào cần cắt bao quy đầu ?

## Cắt bao da quy đầu là như thế nào ?

Bao quy đầu là khu vực da bao quanh "cậu nhỏ". Thời điểm nam giới còn không to, khu vực da này bị kín quanh đầu "cậu nhỏ". Thông thường tới thời gian từ 4 đến 5 tuổi, bao da quy đầu sẽ tự động tụt xuống. Tuy nhiên khi con trai đến 1 tuổi dậy thì mà da bao quy đầu vẫn không có biểu hiện lộn xuống hoặc chưa thể tụt xuống, đáng may râu cần phải tiến hành phẫu thuật để can thiệp.

Theo kết quả khảo sát giúp dòm thấy, có tầm 90% bé trai liệu có bao da quy đầu lộn xuống được tới lúc 3 tuổi. Mặt khác kết trái khảo sát cũng cho nhóm thấy liệu có tới 99% con trai tại tuổi trên 16 ko gặp phải hẹp bao quy đầu.

Cắt da quy đầu là cách giải phẫu giúp phẫu thuật phá phần da bọc tại phần mới đầu của dương vật. Đây là chỗ da thừa che lấp đầu của dương vật. Dưới thời điểm làm theo, phương pháp này sẽ cho da bao quy đầu tụt xuống đơn giản, cho "cậu nhỏ" ko bị tất nghẽn. Từ đấy phòng ngừa được tình trạng viêm, cho đàn ông tuân thủ vấn đề quan hệ tình dục thông thường.

## Thời điểm nào phải cắt bao quy đầu ?

Tiểu phẫu này có thể được tuân theo tại cả đối tượng to cũng như trẻ em. Đây là 1 tiểu phẫu không to, dễ thực hiện, ít nguy hiểm.

Đối với người bệnh lớn, cách này sẽ được tuân thủ lúc nam giới rơi vào một trong số tình huống sau :

Nhiễm phải viêm da quy đầu

- Tình hình viêm tái nhiễm rất nhiều lần
- Nghẹt bao quy đầu ( trường hợp bao da quy đầu không thể kéo xuống )
- Bệnh hẹp bao quy đầu ( trường hợp da đầu "cậu nhỏ" không lộ tận gốc triệt để đầu dương vật ).

Với trẻ tôi, phương pháp tiểu phẫu bao quy đầu hay sẽ được làm theo thời gian của quý khỏe mạnh.

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/cach-chua-hoi-nach.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/cach-pha-thai-toan-nhat.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/chi-phi-cat-bao-quy-dau.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/chi-phi-chua-benh-tri.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/chi-phi-chua-sui-mao-ga.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/chi-phi-pha-thai-toan.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/chi-phi-pha-thai-toan-bao-tien.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/dia-chi-cat-bao-quy-dau.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/dia-chi-chua-benh-tri-o-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/dia-chi-chua-hoi-nach.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/dia-chi-kham-chua-benh-lau.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/dia-chi-pha-thai-toan-tai-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/kham-chua-benh-sui-mao-ga.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/kham-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/phong-kham-da-khoa-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/phong-kham-da-khoa-thai-ha.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/phong-kham-nam-khoa-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/5/5/phong-kham-phu-khoa-ha-noi.shtml>

Trước khi quyết định tiểu phẫu, đáng mà râu buộc phải tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh đó tới bệnh viện để tiến hành thăm khám cùng với xét nghiệm. Lúc được chuyên gia chỉ dẫn thì mới nên mổ. Do trên thực trạng bao da quy đầu cũng thì có những nhiệm vụ qua trọng không giống. Rõ ràng đó là chức năng che chở, bảo vệ cùng với giảm thiểu dẫn tới cảm giác không dễ chịu giúp quy đầu vốn nhạy cảm.

Bí quyết phẫu thuật được tuân thủ theo khuyên rằng từ người bệnh liệu có chuyên khoa

## **Phác đồ tuân theo**

Cắt bao quy đầu là một dạng thủ thuật khá dễ dàng. Thời điểm cho 1 lần tuân thủ tiểu phẫu chỉ mất một số phút. Phái mạnh thời điểm tuân theo cách giải phẫu này luôn phải trải qua 3 bước cơ bản dưới :

Bước 1 : Trước khi phẫu thuật, đáng mà râu cần thiết tới bệnh lý viện để thực hiện khám lâm sàng. Dưới thời điểm liệu có chỉ định và quyết định giải phẫu, bác sĩ sẽ giải đáp rõ ràng về tiểu phẫu này.

Bước 2 : Trước khi thực hiện giải phẫu, người bệnh sẽ được gây ra tê. Sau đó thực hiện tiểu phẫu.

Bước 3 : sau khi làm theo mổ, người bệnh sẽ được y bác sĩ để ý và giúp đỡ.

Trong khi đáp ứng giải phẫu, chuyên gia có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau. Mặc dù vậy các bước thực hiện giải phẫu đều giống với dưới :

Bước 1 : làm sạch dương vật cùng với bao quy đầu

Bước 2 : sử dụng que thăm để tách bao da quy đầu. Mặt khác chèn qua kẹp kim dòng.

Bước 3 : thực hiện mổ

Cần giữ gìn những điều kiện trước lúc làm theo tiểu phẫu gồm có : phòng tránh mổ vô trùng, sạch sẽ, tiểu phẫu viên cần phải có trình độ chuyên môn lớn. Đối với trẻ cháu dưới 12 độ tuổi cần phải thực hiện gây ra mê trước thời gian tuân thủ phẫu thuật.

Quy trình tuân theo cắt bao quy đầu tương đối dễ dàng, thời gian giúp một lần tuân thủ tiểu phẫu chỉ mất đi một số phút

## **Khi phục hồi dưới khi phẫu thuật là bao lâu ?**

Thời điểm xuất viện, những bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ dẫn bạn cách chăm sóc vết thương để nhanh chóng phục hồi. Cụ thể như là người bệnh cần phải giữ chỗ bị thương khô, thường xuyên thay băng chỗ bị thương. Trong tình huống băng gạc đã gặp phải ướt do dính nước tiểu hoặc vì dính dịch bài tiết, bệnh nhân bắt buộc được thay thế băng lại. Đồng thời người bệnh buộc phải thực hiện băng nhất định "cậu nhỏ" lên bụng. Điều này sẽ cho bạn giảm thiểu nguy cơ phù nề. Lúc vết thương tại dương vật từng ngay lập tức, người bệnh có thể tắm rửa cũng đó là sờ với nước. Trong trường hợp bác sĩ sử dụng bí quyết khâu vết thương cho người bệnh với chỉ tan đó là chromic, trong chừng khoảng một tuần, số lượng chỉ khâu sẽ tự tiêu.

Bình thường dưới khoảng 10 ngày "cậu nhỏ" sẽ khởi lại. Dưới giải phẫu cắt da quy đầu tầm từ 3 - 4 hôm, đầu "cậu bé" có khả năng sẽ gặp phải phình to cũng như gây nên cảm giác khó chịu. Hàng đầu do đó trước thời gian rời khỏi bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa sẽ kê giúp bạn một đơn thuốc gồm có các loại thuốc giảm sút cảm giác đau.

Sau thời gian mổ cắt bao da quy đầu, người bệnh có khả năng sẽ nên nghỉ học, nghỉ vấn đề trong một tuần. Bên cạnh đó sau thời gian cắt bao da quy đầu, bệnh nhân bắt buộc giảm thiểu tuân theo những hoạt động làm chuyện đó tối thiểu 4 tuần. Để hạn chế vết thương chà xát sát tới quần, bệnh nhân có khả năng tắm cũng như sử dụng Vaseline, bôi thuốc lên đầu dương vật mỗi ngày. Mặt khác, người bệnh cần phải mặc quần rộng cũng như mỏng trong khoảng từ 2 - 3 hôm đầu dưới tiểu phẫu.

## **Các thuận tiện từ vấn đề cắt da quy đầu**

Phương pháp phẫu thuật cắt bao quy đầu đã được cho biết rằng thì có những lợi ích dưới :

Giúp bảo vệ cũng như giảm thiểu xác suất viêm ở vùng đầu "cậu nhỏ" : cách tiểu phẫu cắt bao quy đầu có thể làm giảm lượng vi rút đang tồn tại sau da đầu "cậu bé". Từ đấy cho bệnh nhân giảm sút khả năng gặp phải viêm nhiễm quy đầu hoặc viêm đường tiết niệu.

- Cho suy giảm quy cơ nhiễm HIV : bí quyết phẫu thuật cắt bao quy đầu từng được chỉ ra rằng có khả năng hạn chế bớt một phần khả năng nhiễm phải HIV. Bên cạnh đó cách phẫu thuật này còn giúp người bệnh bảo vệ cũng như hạn chế khả năng mắc phải những bệnh lý lan truyền qua đường tình dục ở người bệnh to.
- Cho giảm sút nguy cơ ung thư "cậu bé" : bí quyết phẫu thuật cắt bao da quy đầu có khả năng ảnh hưởng cũng như giảm thiểu lượng vi rút đang tồn ở sau bao quy đầu cũng như dương vật. Đồng thời cho giảm xác suất nhiễm trùng. Từ đấy khả năng nhiễm phải ung thư tại "cậu nhỏ" cũng đều ít tổn kém hơn.
- Làm sạch tình dục an toàn : ở các nam giới đã từng thực hiện mổ cắt da quy đầu sẽ có khả

năng mắc những bệnh lý truyền nhiễm qua giao hợp tổn ít hơn so với các bệnh nhân không làm theo giải phẫu. Một vài bệnh lan truyền qua giao hợp gồm có : HPV, herpes...

Cắt bao da quy đầu hạn chế khả năng nhiễm trùng ở vùng đầu "cậu nhỏ"

Bài viết là kiến thức cơ bản xoay quanh thắc mắc cắt bao quy đầu. Tuy nhiên các hiểu biết này chỉ với bản chất vận dụng. Bệnh nhân bắt buộc gọi điện thẳng mang bác sĩ để được chỉ định cùng với giải đáp rõ ràng. Ngoài ra bệnh nhân phải đến bệnh viện để tiến hành thăm khám trước khi ý muốn tuân thủ.

## **Liên hệ phòng khám đa khoa Thái Hà**

Website: [benhvienhanoi.edu.vn](http://benhvienhanoi.edu.vn)

Website: [phongkhamdakhoathaiha.moma.vn](http://phongkhamdakhoathaiha.moma.vn)

Địa chỉ: **11 Thái Hà , Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam**

Hotline: **0378.669.440**

**Email: <mailto:cskh@benhvienhanoi.edu.vn>**

[phòng khám đa khoa gần nhất](#)

[phong kham thai ha](#)